



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: จันทร์ 30 เมษายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13519

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 38.47 Ad Value: 34,623

PRValue (x3): 103,869

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไทยปลื้มสหรัฐคงฐานะWL ลุยกวาดล้างสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต่อ

ไทยปลื้มสหรัฐคงฐานะWL ลุยกวาดล้างสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต่อ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อคืนวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามเวลาประเทศไทย ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ได้ประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายสำคัญ ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) พบว่า โดยปีนี้ประเทศไทยสามารถรักษาสถานะอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WL) ได้ต่อไป

ก่อนหน้านี้สหรัฐเคยปรับสถานะไทยให้ดีขึ้นจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (PWL) เป็น WL เมื่อปลายปี 2560 และการประกาศครั้งล่าสุดในปี 2561 ยังคงสถานะอยู่ในบัญชี WL ได้ต่อไป

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับการประกาศในปีนี้ ประเทศที่สหรัฐจัดให้อยู่ในบัญชี PWL ปีนี้มี 12 ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรีย อาร์เจนตินา แคนาดา จีซี จีน โคลัมเบีย อินเดีย อินโดนีเซีย อุเวต รัสเซีย ยูเครน และเวเนซุเอลา

ส่วนประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในบัญชี WL มี 24 ประเทศ เช่น บราซิล เอกวาดอร์ อียิปต์ กรีซ เม็กซิโก ปากีสถาน เปรู โรมานี ซาอุดีอาระเบีย สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี เวียดนาม และไทย

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า การประกาศครั้งนี้สหรัฐชื่นชมนโยบายและความก้าวหน้าด้านการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยหลายเรื่อง โดยเฉพาะการที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ได้กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ทำให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ เป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งทำให้การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับผลการจัดสถานะประจำปีนี้ถือว่าน่าพอใจและขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทหาร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ฯลฯ

“การที่จะรักษาสถานะของไทยไว้ในบัญชี WL หรือผลักดันให้ไทยหลุดจากทุกบัญชีในอนาคตนั้น ยังคงมีสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ การพัฒนาระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ” รมว.พาณิชย์ กล่าว